

Số: 50/BC-HĐND

An Giang, ngày 07 tháng 7 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Hoạt động của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Luật định. Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

#### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN**

##### **1. Tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021**

##### **a) Kết quả Kỳ họp thứ 13 và thứ 14 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh**

HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 13 và thứ 14 (bất thường), các kỳ họp đã thông qua 13 Nghị quyết liên quan đến việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; đầu tư công; sửa đổi, bổ sung danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020; thông qua Đề án “Đề nghị công nhận thành phố Long Xuyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh An Giang” và các nghị quyết quan trọng khác.

##### **b) Việc chuẩn bị kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh (kỳ họp giữa năm 2020)**

Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung phục vụ họp Đảng đoàn HĐND để thống nhất chương trình, nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp và phân công việc chuẩn bị cho kỳ họp; phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc các sở, ngành gửi các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để các Ban HĐND thẩm tra cơ bản đảm bảo thời gian quy định.

##### **c) Công tác thẩm tra các tờ trình, báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết**

Việc thẩm tra các tờ trình, báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết được các Ban HĐND tỉnh thực hiện chủ động, linh hoạt, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đúng trình tự và thời gian quy định. Báo cáo thẩm tra đánh giá toàn diện về sự phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của Ban về những vấn đề thuộc nội dung thẩm tra, ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất và đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, phương án xử lý đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để HĐND thảo luận, cho ý kiến.

##### **2. Hoạt động giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh**

##### **a) Công tác giám sát, khảo sát**

- Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức 02 Đoàn khảo sát, giám sát với các nội dung:

+ Trước kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2020; kết quả thực hiện các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và công tác chuẩn bị đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tại UBND: thị xã Tân Châu, huyện Châu Thành; Sở Kế hoạch và Đầu tư và qua văn bản đối với UBND huyện Thoại Sơn.

+ Khảo sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, tại cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú; cửa khẩu Tịnh Biên; Trung tâm y tế: huyện Tịnh Biên, huyện An Phú, thành phố Châu Đốc; Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh; Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang; Trường TH bán trú A Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên; Trường THCS Nguyễn Trãi, thành phố Châu Đốc; Trường THPT An Phú; Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo.

(*Thường trực HĐND tỉnh đã có báo cáo cụ thể về kết quả khảo sát, giám sát trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND*).

- Sau khảo sát, giám sát, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp lấy ý kiến thống nhất nội dung báo cáo kết quả khảo sát, giám sát, trong đó nêu rõ những thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị cụ thể của đơn vị được khảo sát, giám sát đề đơn đốc UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương sớm giải quyết, tạo điều kiện cho các sở, ngành, địa phương hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và các nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh.

- Bên cạnh khảo sát, giám sát trực tiếp, Thường trực HĐND tỉnh cũng giám sát thông qua xem xét báo cáo chuyên đề tại kỳ họp HĐND tỉnh; đồng thời lựa chọn những nhóm vấn đề mang tính thời sự, dư luận cử tri quan tâm để tiến hành chất vấn Thủ trưởng các sở ngành liên quan và lãnh đạo UBND tỉnh tại kỳ họp.

#### **b) Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh**

- Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức các phiên họp hàng tháng để thảo luận và cho ý kiến đối với một số nội dung sau: Chương trình công tác hàng tháng của Thường trực, các Ban HĐND; chuẩn bị cho hoạt động khảo sát, giám sát; nội dung tổ chức kỳ họp thứ 13, 14 (bất thường) và thứ 15 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng thời cho ý kiến đối với một số công văn, tờ trình của UBND tỉnh và một số nội dung khác có liên quan.

- Phiên họp hàng tháng của Thường trực HĐND tỉnh giải quyết các công việc phát sinh giữa hai kỳ họp do UBND tỉnh xin ý kiến, cũng như các hoạt động thường xuyên của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, đã phát huy được vai trò của tập thể Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh trong việc trực tiếp xem xét, quyết định các nội dung công việc, đảm bảo khách quan, toàn diện.

#### **c) Công tác tiếp xúc cử tri**

- Trước kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, kịp thời chuyển đến UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan trả lời theo đúng quy định. Đa số đại biểu HĐND đã tích cực tham gia tiếp xúc cử tri, chuẩn bị nội dung trình bày với cử tri khá tốt, trung bình mỗi điểm tiếp xúc có từ 45 đến 70 cử tri tham dự, có từ 05 đến 10 cử tri phát biểu, nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực như: Tình trạng ô nhiễm môi trường; tình trạng sạt lở bờ sông; tệ nạn ma túy, tình hình an ninh trật tự, thực thi pháp luật... là những vấn đề mà cử tri đặc biệt quan tâm. Nhiều ý kiến cử tri cũng đánh giá cao chính sách của Đảng và Nhà nước về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chia sẻ đối với người dân, góp phần tạo động lực để chung tay cùng nhau vượt qua khó khăn.

Qua đó Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh phân công, chỉ đạo giải quyết, trả lời kịp thời ý kiến của cử tri. Những vấn đề được cử tri quan tâm, mang tính bức xúc được lựa chọn để đưa ra chất vấn tại kỳ họp.

#### **d) Công tác tiếp công dân**

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2019 về việc ban hành Quy chế tiếp công dân. Đồng thời để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ theo quy định.

- Chủ tịch HĐND tỉnh với vai trò là Trưởng Ban Chỉ đạo 191 về giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài đã duy trì việc họp Ban chỉ đạo thường xuyên để bàn chủ trương giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

- Thường trực và Ban Pháp chế thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên. Phân công chuyên viên tiếp công dân theo giờ hành chính<sup>1</sup>.

Nhìn chung, công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm thực hiện. Qua đó đã hướng dẫn, giải thích thắc mắc của công dân, tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo quy định của pháp luật.

#### **đ) Điều hòa phối hợp hoạt động các Ban HĐND**

Thường trực HĐND tỉnh thực hiện việc điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban HĐND tỉnh đúng theo luật định, phối hợp thực hiện chương trình kế hoạch hoạt động, phân công các Ban thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND xem xét tại kỳ họp, phân công các Ban thực hiện một số nội dung trong chương trình giám sát của Thường trực HĐND, xem xét cho ý kiến đối với chương trình công tác hàng năm của các Ban. Nhìn chung, hoạt động phối hợp được tổ chức thực hiện khoa học, chặt chẽ, không trùng lặp thời gian góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

#### **e) Mối quan hệ với đại biểu HĐND và các Tổ đại biểu HĐND**

Thường trực HĐND giữ liên hệ thường xuyên với đại biểu và Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông qua việc cung cấp tài liệu để đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, hướng dẫn cho các Tổ đại biểu HĐND tỉnh thảo luận trước kỳ họp, mời đại biểu tham gia đoàn giám sát của Thường trực, các Ban HĐND để tạo điều kiện cho đại biểu thực hiện chức năng giám sát tại địa bàn trúng cử để tăng tính phản biện của đại biểu, đại diện

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã tiếp 12 lượt công dân. Nhận 51 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến các vấn đề: lĩnh vực đất đai, bồi thường giải tỏa thuộc các dự án, công trình, phản ánh về chế độ người có công, về nhà, tài sản, quy trình tố tụng của các cơ quan tư pháp và tố cáo hành vi vi phạm... Kết quả xử lý:

+ Chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 02 đơn (01 đơn: tin báo tố giác tội phạm về ma túy chuyển đồng chí Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh; 01 đơn tố giác hành vi cố ý gây thương tích chuyển đồng chí Trưởng Công an huyện Châu Thành).

+ Hướng dẫn, trả đơn: 10 đơn. Đã hướng dẫn cho người dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết và giải thích cho người dân hiểu các quy định của pháp luật.

+ Lưu: 39 đơn. Do trùng lặp, đơn không rõ địa chỉ, không ký tên, đơn đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng theo quy định của pháp luật.

cho ý chí, nguyện vọng của cử tri trên địa bàn... đảm bảo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với đại biểu HĐND.

#### **g) Một số hoạt động khác**

- Thường trực HĐND tỉnh luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, phối hợp chặt chẽ với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong việc tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri phục vụ cho đại biểu Quốc hội tỉnh nghiên cứu, cập nhật thông tin cho hoạt động chất vấn đối với trách nhiệm điều hành của bộ, ngành và Chính phủ nhằm giải quyết nguyện vọng của cử tri và tháo gỡ những vướng mắc của An Giang. Đồng thời phối hợp tốt trong việc chuẩn bị các kỳ họp HĐND tỉnh, tổ chức triển khai nghị quyết kỳ họp, theo dõi, đôn đốc nhắc nhở các ngành, các cấp giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân; tham gia các đoàn của tỉnh đi thăm, chúc Tết và tặng quà các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, dân tộc, các gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, bệnh viện, công nhân đang làm vệ sinh đường phố nhân dịp Tết Nguyên đán; các ngày lễ của tôn giáo, đồng bào dân tộc.

- Tham gia cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV tại các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời tham dự đầy đủ các hội nghị, hội thảo do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tỉnh ủy, UBND, các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức; các kỳ họp HĐND của một số huyện, thị xã, thành phố và các cuộc họp, hội thảo khác.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN**

Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh điều hành hoạt động theo kế hoạch năm đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất, có phân công trách nhiệm từng thành viên; thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp HĐND tỉnh; tham dự các hội nghị, hội thảo của Quốc hội, Chính phủ, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tỉnh ủy, UBND, các sở, ngành, các đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra, các Ban HĐND còn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các Đoàn khảo sát, giám sát những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách, cụ thể:

### **1. Ban kinh tế - ngân sách**

- Tại kỳ họp thứ 13 và 14 (bất thường), được sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra đối với 10 tờ trình, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh.

- Trước kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - ngân sách giám sát qua văn bản báo cáo đối với Sở Tài chính. Nội dung giám sát xem xét tình hình thực hiện pháp luật về tài chính - ngân sách giai đoạn 2016 - 2020; quản lý kinh phí cấp bù thủy lợi phí, sử dụng tiền bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

### **2. Ban Văn hóa - xã hội**

- Tại kỳ họp thứ 13 (bất thường), Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra đối với 02 tờ trình, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh.

- Trước kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh, khảo sát tại UBND thành phố Châu Đốc, UBND huyện Chợ Mới và giám sát đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nội dung xem xét kết quả triển khai và thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh về việc thông qua quy hoạch phát triển du lịch ba xã Cù Lao

Giêng huyện Chợ Mới; công tác duy tu, bảo quản và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh.

- Khảo sát thực trạng một số tuyến đường nằm trong danh sách đề nghị đặt tên đường theo Tờ trình số 294/TTr-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh tại thị trấn Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên) và trên địa bàn thị trấn Mỹ Luông (Chợ Mới); khảo sát, giám sát kết quả triển khai, thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 229/KH-UBND của UBND tỉnh tại UBND huyện An Phú, UBND huyện Tri Tôn; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ngân hàng Chính sách Xã hội - Chi nhánh tỉnh An Giang.

### **3. Ban Pháp chế**

- Nhằm phục vụ công tác thẩm tra tại kỳ họp thứ 15, tiến hành khảo sát Quy trình và hồ sơ sáp nhập, điều chỉnh các ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn quy mô số hộ gia đình trên địa bàn tỉnh theo Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết sáp nhập, điều chỉnh ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô dân số trên địa bàn tỉnh, tại UBND xã An Hào (huyện Tịnh Biên); UBND xã Vĩnh Phước, xã Lạc Quới (huyện Tri Tôn); UBND xã Vĩnh Bình (huyện Châu Thành); UBND phường Long Sơn (thị xã Tân Châu); UBND xã Ô Long Vĩ (huyện Châu Phú) và UBND xã Phú Thuận (Thoại Sơn).

- Trước kỳ họp thứ 15, khảo sát tại UBND huyện Châu Phú và giám sát tại Công an tỉnh, xem xét công tác bảo quản các xe mô tô vi phạm an toàn giao thông; công tác phòng chống vận chuyển thuốc lá lậu bằng xe gắn máy trên Quốc lộ 91.

Qua hoạt động khảo sát, giám sát, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã có xây dựng báo cáo kết quả cụ thể trình tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh.

### **III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra. Thường trực HĐND tỉnh duy trì và tổ chức họp thường kỳ hàng tháng, tại phiên họp đã thảo luận và thống nhất một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh để tiếp tục triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chủ động trong việc chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động với các Ban HĐND tỉnh; hoạt động giám sát thường xuyên tiếp tục được coi trọng; nội dung giám sát đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân và tình hình thực tế của địa phương; chất lượng các báo cáo thẩm tra của các Ban ngày càng được nâng cao, cung cấp nhiều thông tin và là căn cứ quan trọng để các đại biểu xem xét, quyết định. Công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp, hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu cơ bản đáp ứng yêu cầu. Việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục được duy trì hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh vẫn còn một số hạn chế như:

- Một số đại biểu là ủy viên của các Ban HĐND tỉnh, nhất là Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chưa dành thời gian thỏa đáng để tham gia hoạt động khảo sát, giám sát trước kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh.

- Một số đại biểu HĐND tỉnh vắng tham dự các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh.

#### IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân.

- Phối hợp với UBND và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức triển khai quán triệt các Nghị quyết của kỳ họp thứ 13, 14 và 15 HĐND tỉnh, khóa IX đến các ngành, các cấp và tầng lớp nhân dân.

- Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, chuyên ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị giải quyết, trả lời. Thường trực HĐND và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh tham dự kỳ họp HĐND ở các huyện, thị xã, thành phố để nắm tình hình và trao đổi góp ý để nâng chất lượng hoạt động HĐND ngày càng tốt hơn.

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp HĐND tỉnh được tổ chức vào cuối năm 2020.

- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.

- Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, UBND, UBMTTQVN tỉnh và các ngành hữu quan tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến về các dự án luật khi có yêu cầu.

- Tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh hàng tháng theo quy định.

- Tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do các Ủy ban của Quốc hội tổ chức; hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Long An; các cuộc họp của UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố khi có được mời; tham gia, phối hợp với Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội khi có yêu cầu.

- Tham dự và đóng góp ý kiến cho các dự thảo luật do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức.

- Các Ban HĐND tỉnh thực hiện các hoạt động khảo sát phục vụ cho việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh tổ chức trong 6 tháng cuối năm 2020.

- Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố tại huyện Tri Tôn.

- Thực hiện các công tác khác thuộc thẩm quyền và theo yêu cầu thực tế.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. /.

#### Nơi nhận:

- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND 11 huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, Phòng Tổng hợp-Hùng

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Đỗ Tấn Kiệt